

# Tập trung chăm sóc lúa xuân

Vụ lúa xuân năm 2021 khởi đầu với nhiều thuận lợi. Đến nay, các địa phương đã cơ bản hoàn thành gieo cấy trong khung thời vụ khuyến cáo. Hiện ngành Nông nghiệp và các địa phương đang tập trung chỉ đạo, hướng dẫn nông dân chăm sóc, phòng, trừ sâu bệnh cho lúa xuân.



Nông dân huyện Vũ Thư chăm sóc lúa xuân.

Tiến Hải trước đây thường hoàn thành gieo cấy lúa xuân muộn nhất tính. Nhưng năm 2021, nhờ triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp, đến ngày 25/2 huyện đã cơ bản hoàn thành gieo cấy 10.000ha theo kế hoạch. Từ mần tủa đậm trên mảnh ruộng gần 5 sào được cấy bằng máy trước đó vài ngày, bà Đỗ Thị Len, xã Tây Ninh cho biết: Năm nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên mọi người hạn chế đi lại, tham gia các hoạt động du xuân, lễ hội nên xuống đồng sớm và tập trung hơn. Vụ xuân năm nay, thời tiết thuận lợi, các khâu chuẩn bị cho sản xuất được thực hiện khẩn trương, gieo cấy được cơ giới hóa nên công việc nhà nông nhàn

nhả rất nhiều. Thực hiện theo khuyến cáo của HTX, tôi thường xuyên thăm đồng để giữ nước trong ruộng, tiến hành dặm tủa sớm trước khi lúa đẻ nhánh để bảo đảm mật độ, diệt ốc bươu vàng và ổ trứng trên ruộng và nương máng bằng biện pháp thủ công. HTX chú trọng công tác diệt chuột ngay từ khi đổ ải, làm đất nên tình trạng chuột cắn phá cũng giảm đáng kể. Với khung thời vụ của Thái Bình, từ nhiều năm qua, công tác sản xuất vụ xuân được ngành Nông nghiệp và các địa phương chỉ đạo thực hiện tập trung vào trà xuân muộn, sử dụng giống ngắn ngày và dùng hình thức gieo mạ non trên nền đất cứng để bảo đảm khi cấy xuống là mạ non; thời vụ cấy

trước ngày 25/2 để tránh lúa trở sớm gặp rét ảnh hưởng đến năng suất. Tuy nhiên, vẫn còn một số diện tích lúa gieo cấy sớm trước lịch thời vụ, đến nay lúa đã đẻ nhánh và đẻ nhánh rộ, nguy cơ trở sớm ảnh hưởng đến năng suất. Vụ xuân năm 2021, huyện Đông Hưng gieo cấy 11.203ha lúa. Do nền nhiệt độ từ thời điểm tiết lập xuân (4/2) đến nay cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5 - 1°C, ít mưa, nắng ấm nên lúa xuân sinh trưởng, phát triển tương đối nhanh. Đến nay, các trà lúa của huyện tập trung trong giai đoạn từ bèn rể hồi xanh đến đẻ nhánh; trong đó, hình thức gieo cấy đang trong giai đoạn đẻ nhánh rộ. Ông Vương Đức Hằng, Phó Chủ tịch

UBND huyện cho biết: Theo dự báo, diễn biến nền nhiệt độ tháng 3 sẽ tiếp tục cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5 - 1°C, lúa xuân sẽ rút ngắn thời gian sinh trưởng, trở sớm. Để bảo đảm tổ chức tốt sản xuất vụ xuân trong điều kiện ấm, UBND huyện yêu cầu các địa phương tập trung tuyên truyền, khuyến cáo người dân trong chăm sóc diện tích lúa cấy sớm trước tiết lập xuân cần chia lượng phân bón thúc làm 2 lần bón để kéo dài thời gian sinh trưởng, hạn chế lúa trở bông trong tháng 4 ảnh hưởng đến năng suất. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì cùng các đơn vị trong ngành tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn nông dân các biện pháp kỹ thuật phù hợp, kịp thời phát hiện đối tượng sâu bệnh hại để tham mưu UBND huyện chỉ đạo kịp thời và hiệu quả. Nhằm hạn chế tối đa ảnh hưởng của điều kiện vụ xuân ấm làm giảm năng suất lúa, ngành Nông nghiệp đang tăng cường phối hợp tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn nông dân thực hiện tốt các biện pháp chăm sóc lúa cấy hoặc gieo thẳng cần thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, giữ nước đều trên mặt ruộng tránh để ruộng lúa bị khô hạn. Cần phân loại các trà lúa để có biện pháp chăm sóc phù hợp: diện tích lúa cấy sớm trước tiết lập xuân cần chia lượng phân bón thúc làm 2 lần bón để kéo dài thời gian sinh trưởng của lúa; trà lúa gieo cấy sau tiết lập xuân cần tập trung bón thúc khi lúa bắt đầu đẻ nhánh, chú trọng bón bổ sung thêm phân Kaliclorua để tăng khả năng đẻ nhánh của cây trồng với sâu bệnh hại. Ngành Nông nghiệp cũng đã chỉ đạo các đơn vị trong ngành theo dõi diễn biến của thời tiết, bám sát và thường xuyên kiểm tra đồng ruộng nhằm phát hiện các ổ bệnh, đặc biệt chú ý bệnh đạo ôn, bệnh lùn sọc đen từ sớm để tham mưu các biện pháp chỉ đạo kịp thời.

# Làm giàu từ tích tụ ruộng cấy lúa hàng hóa

Trong khi một số nông dân không mặn mà với đồng ruộng thì ở xã Đông Động (Đông Hưng) lại có một người phụ nữ không quản "chân lấm, tay bùn", thu gom từng thửa ruộng để cấy lúa hàng hóa, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Người phụ nữ đó là chị Phạm Thị Thủy, thôn Lam Điền, gương phụ nữ làm kinh tế giỏi. Làm đầu nhà nghèo nên chị Thủy cùng chồng không nề hà bất cứ việc gì, từ cấy thuê, cuốc mướn, làm cỏ... nhưng cảnh nhà vẫn thiếu trước hụt sau. Rồi những đứa trẻ ra đời, cuộc sống càng thêm khó khăn. Thóc thu được từ mấy sào ruộng khoán không đủ ăn tới mùa sau. Chị Thủy nhận thấy muốn phát triển kinh tế gia đình không thể cứ đi làm thuê, làm mướn mãi mà phải mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để làm giàu từ đất. Chị bàn với chồng và bắt tay vào thực hiện kế hoạch chuyển đổi ruộng diện tích cấy lúa kém hiệu quả sang đào ao thả cá, xây chuồng nuôi gà, ngan, vịt để tăng thu nhập. Dù gian nan, vất vả song kinh tế gia đình chị Thủy nhờ đó đã được cải thiện đáng kể. Sinh ra trong một gia đình thuần nông, gắn bó với đồng ruộng từ nhỏ, hơn ai hết chị Thủy hiểu nỗi vất vả của người nông dân. Chị cũng nhận thấy thu nhập của nông dân hiện thấp và bấp bênh vì sản xuất manh

mún, nhỏ lẻ, đó cũng là lý do khiến diện tích ruộng không cấy tại địa phương ngày càng tăng. Hàng ngày đi qua những mảnh ruộng từng là "bờ xôi ruộng mật" bị bỏ hoang, chị tiếc. Chị Thủy cho biết: Xót ruộng nên tôi cùng chồng xin thuê, mượn lại ruộng của các gia đình không cấy, đầu tư mua 2 máy cấy, 1 máy cày, 1 máy gặt vừa phục vụ làm dịch vụ cho bà con trong và ngoài xã. Lúc đầu ngoài diện tích ruộng của gia đình tôi chỉ dám thuê, mượn thêm vài mẫu để cấy lúa. Sau thấy hiệu quả tôi mở rộng diện tích. Đến nay gia đình đã tích tụ trên 30 mẫu ruộng của các hộ không cấy ở xã Đông Động và Đông Cốc, đưa cơ giới hóa vào sản xuất nên việc đồng áng cũng đỡ vất vả. Thực hiện mô hình tích tụ, tôi được Hội LHPN xã tín chấp cho vay vốn, tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật. Những kiến thức đó tôi áp dụng vào trồng, chăm sóc lúa nên lúa của gia đình luôn cho năng suất cao. Mỗi năm gia đình tôi thu được khoảng 100 - 120 tấn thóc, bán được trên 600 triệu đồng. Ngoài ra, mỗi năm gia đình nhận cây lúa trên 80 mẫu ruộng cho bà con, thu được vài chục triệu đồng. Năm 2019 gia đình xin xã cho chuyển đổi 2.000m<sup>2</sup> đất nông nghiệp sang làm mạ khay phục vụ cấy máy. Do vậy, diện tích cấy máy mạ

khay gia đình từ vài mẫu giờ đã lên gần 100 mẫu, giúp bà con nông dân giảm chi phí, bảo đảm khung thời vụ, giúp xã giảm ruộng bỏ hoang. Từ mô hình tích tụ ruộng cấy lúa hàng hóa, mỗi năm gia đình chị Thủy thu được khoảng 800 triệu đồng; sau khi trừ chi phí thu lãi từ 300 - 400 triệu đồng, một số tiền ít ai nghĩ có thể đạt được nhờ canh tác lúa. Ngoài ra, để hỗ trợ khâu cày, bừa, cấy, chăm sóc lúa, làm cỏ, chị thuê thêm hàng chục lao động thời vụ với mức giá từ 150.000 - 200.000 đồng/người/công. Từ cách làm hiệu quả của chị Thủy đã mở ra một hướng đi mới cho người nông dân thôn Lam Điền nói riêng, xã Đông Động nói chung. Vì thế, tại xã Đông Động hiện đã có một số hộ tích tụ ruộng cấy lúa hàng hóa với diện tích 5 mẫu trở lên. Chị Phạm Thị Hồng, Chủ tịch Hội LHPN xã Đông Động khẳng định: Chị Thủy là tấm gương cho tinh thần vượt khó vươn lên làm giàu. Chị cũng là hội viên tích cực tham gia các hoạt động của Hội, gia đình chị nhiều năm liền đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Bản thân chị được các cấp hội phụ nữ biểu dương, khen thưởng, năm 2020 được Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng bằng khen.

THU HIỀN



Vợ chồng chị Thủy cấy máy mạ khay để giảm chi phí, tăng năng suất.

NGÂN HUỖN

## Chăm sóc lúa sau gieo cấy vụ xuân 2021

- Với lúa cấy**
  - Về nước tưới: Giai đoạn sau cấy, cần giữ mực nước nông 2 - 4cm để lúa nhanh bén rễ, giữ ẩm gốc lúa và đẻ nhánh khỏe.
  - Đặm tủa: Do cây lúa có khả năng bù bóng nên cơ bản chỉ cần tiến hành dặm tủa sớm trên diện tích mất khoảng nhiều.
  - Phân bón: Với điều kiện như vụ xuân năm nay, để hạn chế lúa sinh trưởng kém, thấp cây, phân hóa đồng sớm, trở sớm (đặc biệt trên diện tích gieo cấy trước tết Nguyên đán) bà con nên bón thúc rải làm 2 lần:
    - Lần 1: Khi lúa đã bén rễ hồi xanh và bặt lá non, tranh thủ thời tiết ấm cần bón thúc ngay. Bón 2/3 lượng NPK chuyên thức của các công ty có uy tín trên thị trường (loại NPK có hàm lượng cao như 16:16:8, 16:5:17...);
- Với diện tích gieo thẳng**
  - Đối với diện tích mới gieo thẳng chưa ra lá thật, cần giữ đủ ẩm không đọng vũng nước trên mặt ruộng.
  - Khi lúa được trên 2 lá cần đưa nước vào láng chân, bón như 2 - 3kg đạm urê và xử lý ốc bươu vàng, cỏ dại. Sau 5 - 7 ngày tiến hành bón thúc và tủa dặm kịp thời như lúa cấy.
  - Cần chủ động bám sát diễn biến của thời tiết để có biện pháp phòng bệnh đạo ôn cho diện tích lúa tốt sớm.

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG THÁI BÌNH

# Bảo đảm nguồn máu trong cấp cứu và điều trị trước tình hình dịch Covid-19

Dịch Covid-19 liên tục diễn biến phức tạp từ trước tết Nguyên đán đến nay đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động tiếp nhận và cung cấp máu. Trước tình hình đó, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện (HMTN) tỉnh đã và đang triển khai nhiều giải pháp nhằm khắc phục tình

trạng thiếu máu dự trữ, phục vụ công tác cấp cứu, điều trị cho tất cả các cơ sở y tế trong tỉnh. Theo báo cáo của Bệnh viện Đa khoa tỉnh, tính đến 7 giờ ngày 22/2/2021, tại kho máu của Bệnh viện Đa khoa tỉnh (nơi cung cấp máu cho các bệnh viện trên địa bàn toàn tỉnh) còn 130 đơn vị máu. Mỗi ngày, Bệnh

viện cấp phát từ 40 - 50 đơn vị máu phục vụ nhu cầu cấp cứu và điều trị. Theo dự tính, số lượng các đơn vị máu còn lại chỉ đủ sử dụng từ 4 - 5 ngày. Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nếu không tổ chức hiến máu theo kế hoạch, sẽ xảy ra tình trạng thiếu máu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến công

tác cấp cứu và điều trị người bệnh trong tỉnh. Trước nguy cơ thiếu máu điều trị, sáng ngày 23/2, gần 400 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, thanh niên trong ngành Y tế của tỉnh đã đăng ký tham gia hiến máu với thông điệp "Blouse trắng, trái tim hồng". Qua kiểm tra, sàng lọc, Ban tổ chức đã thu được hơn 300 đơn vị máu an toàn, bổ sung vào kho máu dự trữ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng, góp phần giảm tình trạng khan hiếm máu như hiện nay. Bác sĩ Mai Văn Tú, Trưởng khoa Huyết học Truyền máu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết: Số lượng máu thu được từ các đơn vị y tế trong tỉnh sẽ góp phần phục vụ điều trị cấp cứu người bệnh trong khoảng 10 ngày tới. Tuy vậy, nguồn máu vẫn thiếu và rất cần sự quan tâm chỉ đạo của các cấp, các ngành, đặc biệt là việc tham gia HMTN của cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên và các tầng lớp nhân dân, để bảo đảm đủ máu trong điều trị người bệnh tại các bệnh viện trong toàn tỉnh. Hàng năm, sau tết Nguyên đán thường xảy ra tình trạng khan hiếm máu. Đặc biệt, do



Cán bộ, nhân viên ngành Y tế tham gia hiến máu tình nguyện.

ảnh hưởng của dịch Covid-19 đã dẫn đến tâm lý e dè của nhiều người dân khi tham gia hiến máu, khiến lượng máu hiến tặng giảm. Nhiều cuộc hiến máu tại các huyện, thành phố, các ngành, cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã bị hoãn. Với vai trò là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã và đang phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan, đặc biệt là Khoa Huyết học Truyền máu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh để ra nhiều giải pháp để huy động tối đa lực lượng tham gia hiến máu. Bà Hoàng Thị Chanh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh cho biết: Chúng tôi đã có văn bản trình UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh để xin ý kiến chỉ đạo về việc tổ chức HMTN theo kế hoạch, chỉ tiêu giao tại Công văn số 5548/UBND-KGVX, ngày 30/11/2020 nhằm bảo đảm nguồn máu cấp cứu người bệnh. Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh cam kết sẽ phối hợp với ngành Y tế tổ chức HMTN bảo đảm đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 như: giãn cách người tham gia hiến máu, đeo khẩu trang đầy đủ, sát khuẩn tay, đo thân nhiệt và khám sàng lọc, lựa chọn người hiến máu an toàn. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng phối hợp với các cơ quan báo chí của tỉnh tích cực tuyên truyền, vận động, kêu gọi người dân đủ điều kiện sức khỏe tham gia hiến máu, kịp thời đáp ứng nhu cầu máu phục vụ công tác cấp cứu và điều trị trong toàn tỉnh.

VẮC XIN PHÒNG COVID-19

## NGUỒN KINH PHÍ THỰC HIỆN

NGHỊ QUYẾT SỐ 21/NQ-CP NGÀY 26/2/2021 VỀ MUA VÀ SỬ DỤNG VẮC XIN PHÒNG COVID-19

**NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐẢM BẢO THEO PHÂN CẤP**

**NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC**

**Ngân sách địa phương**

đảm bảo cho người dân trên địa bàn và các đối tượng do địa phương quản lý

**Ngân sách trung ương**

đảm bảo cho các đối tượng do các cơ quan trung ương quản lý và hỗ trợ ngân sách địa phương theo quy định của Chính phủ

Ngoài nguồn ngân sách nhà nước, còn có **nguồn viện trợ, tài trợ, hỗ trợ của tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước và các nguồn vốn hợp pháp khác; nguồn do các tổ chức, cá nhân sử dụng vắc xin tự nguyện chi trả.**

THU HOÀI